



# รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2566



WWW.HUAISAI.GO.TH



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยในสัปดาห์วันโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. การรายงานผล	๕
๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕-๖
๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗-๘
ส่วนที่ ๒	
<b>การติดตามและประเมินผล</b>	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๙-๑๖
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๗
ส่วนที่ ๓	
<b>ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๗
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๓๔
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๓๕
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๓
ส่วนที่ ๔	
<b>สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๔-๔๘
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๙-๕๐
ส่วนที่ ๕	
<b>สรุปผล ยุทธศาสตร์</b>	
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๑-๗๘
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๙-๘๐
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม	๘๑
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	๘๒-๘๙



## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอสระบุรี จังหวัดสระบุรี ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้าประชาชนนับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธ ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพหลักความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด **วิสัยทัศน์** ดังนี้ **"องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ร่วมคิด ร่วมทำ นำหมู่บ้าน พัฒนา" ร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน**" ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุญาติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๒๑๘,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๒๑๘,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๒๙ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

### ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๑ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดหรือดีมากหรือพึงพอใจมากที่สุด

### **ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๒๓ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนพอใช้ และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้หรือพึงพอใจปานกลาง

### **ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖๐,๖๑๐ บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๑ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

### **ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนากองทุนท้องถิ่น**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖(รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓๔ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุดหรือพึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ คุรุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย



**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลห้วยทราย หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

### ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทรายได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด



## ๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## ๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อย่างกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำ

เครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  
มาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหนองแคและสระบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### ๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๑.๒) เครื่องมือ
- ๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### ๑.๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

## ๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยทราญแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่วยทราญ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลตัวอย่าง

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่วยทราญที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

##### ๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

##### ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓พัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕การส่งเสริมและการพัฒนาท่องเที่ยว

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๐๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๒.๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๗.๕)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๗.๕)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๕.๕๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้



## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

- ๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๒๑ โครงการ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๐๐ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๘ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทชนบทประเพณีและวัฒนธรรม จำนวน ๑ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๒ โครงการ
  - ยุทธศาสตร์ที่ ๕การส่งเสริมและการพัฒนาท่องเที่ยว จำนวน ๐ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๔๙
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔)
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๓.๕)
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๓.๕)
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๕)
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๓.๕)
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๓.๕)
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๓.๕)
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๕)
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔)
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๔.๕)

รวมคะแนน	๑๐๐	๘๓
----------	-----	----

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรการบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๐๐เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๗๕๘,๖๑๐ บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑.แผนงานงบบกลาง ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓.แผนงานการศึกษา ๔.แผนงานสาธารณสุข ๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๖.แผนงานเคหะและชุมชน ๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๘.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๙.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๐	๘๓,๖๒๑,๗๑๒.๔๘	๒๖	๔,๒๑๘,๐๐๐
๒.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานเคหะและชุมชน	๘	๕๒๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐
๓.พัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม	๑.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
๔.พัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒	๑,๕๘๐,๐๐๐	๘	๓๖๐,๖๑๐
๕.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>๑๒๑</b>	<b>๘๓,๖๒๑,๗๑๒.๔๘</b>	<b>๓๗</b>	<b>๔,๗๕๘,๖๑๐</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จำนวน ๑๐๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๓,๖๒๑,๗๑๒,๔๘๖บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๒๑๘,๐๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๕

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - ของ  
จำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๕

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ  
วัฒนธรรม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖๐,๖๑๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การส่งเสริมและการพัฒนาท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - จำนวนเงินงบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ -

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท หรือคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### **๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข**

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย

### **๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

#### **๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ประกาศผลการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๔,๒๑๘,๐๐๐ บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม จำนวน ๑ โครงการงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๘ โครงการงบประมาณ ๓๖๐,๖๑๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและการพัฒนาท่องเที่ยว จำนวน ๐ โครงการงบประมาณ ๐ บาท

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๐๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)	(๕)	๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๕
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๕
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๕
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๓.๐๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
-------	------------	--------------

๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๔,๒๑๘,๐๐ บาท	๒๖
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๒

	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	๑
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี งบประมาณ ๓๖๐,๖๑๐ บาท	๘
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อเยาวชน งบประมาณ ๐ บาท	๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๓๗</b>

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	(๕)	๓.๕	

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	๒๙.๕
๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕
๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔
๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕
๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๓.๕
๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๓.๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด	ทุกไตรมาส

	ระยะเวลา	
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖-มกราคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

#### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีวิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีการบันทึกการสังเกต แนวทางการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต



(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายหมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

#### ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและการพัฒนาท่องเที่ยว

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๐๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๖๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๗๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๖๓
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๕๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๒๕
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕๐
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๓
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕.๐๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๕๐
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕.๐๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๒.๓๕</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่

ควรร้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้คะแนนร้อยละ ๘๒.๓๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ ๑) เขตการปกครอง ๒) การเลือกตั้ง ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๓ ประชากร

ได้แก่ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) ๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๔ สภาพทางสังคม

ได้แก่ ๑) การศึกษา ๒) สาธารณสุข ๓) อาชญากรรม ๔) ยาเสพติด ๕) การสังคมสงเคราะห์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) ๒) การไฟฟ้า ๓) การประปา ๔) โทรศัพท์ ๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ ๑) การเกษตร ๒) การประมง ๓) การปศุสัตว์ ๔) การบริการ ๕) การท่องเที่ยว ๖) อุตสาหกรรม ๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ๘) แรงงาน ๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ ๑) การนับถือศาสนา ๒) ประเพณีและงานประจำปี ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ ๑) น้ำ ๒) ป่าไม้ ๓) ภูเขา ๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๙ อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๑ ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ	๒๐ (๓)	๑๘ ๒.๘๘ (๓)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑.๗๕ (๕)
๑.๓ สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑.๖๓ (๗)
๑.๔ ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๗๕ (๖)
๑.๕ ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๖๓ (๘)
๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒ (๑)
๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๖๓ (๙)
๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒ (๒)
๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒.๗๕ (๔)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่าประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน รองลงมา คือ

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒ คะแนน รองลงมาคือ

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๘๘ คะแนน รองลงมา คือ

(๔) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๗๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๗๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๗๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๖๓ คะแนน รองลงมา คือ

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๖๓ คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ คะแนนเต็ม ๒ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๑.๖๓ คะแนน

### ๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๑ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	<b>คะแนนเต็มรวม</b> (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๗.๖๐ ๕ (๑)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๒ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๖๓ (๔)
๒.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๗๕ (๒)
๒.๔ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๗๕ (๓)
๒.๕ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๓๘ (๖)
๒.๖ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๕๐ (๕)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๗๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๗๕ คะแนน รองลงมาคือ

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๖๓ คะแนน รองลงมา คือ

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)คะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๕๐ คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคะแนนเต็ม ๓ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๒.๓๘ คะแนน

#### ๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ ๕๖.๗๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	<b>คะแนนเต็มรวม</b>	๖๐	<b>๕๖.๗๕</b>
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๖๓ (๔)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕๐ (๖)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๒๕ (๙)
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐ (๗)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๖๓ (๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕.๐ (๑)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๕๐ (๘)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕.๐ (๒)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๕ (๓)

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ

(๓.๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน รองลงมา คือ



(๓.๘) แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์กรรวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๗๕ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๙.๖๓คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๕) กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น คะแนนเต็ม ๕คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๖๓คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๙.๖๐คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๔) วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน รองลงมา คือ

(๓.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน อันดับสุดท้าย คือ

(๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐คะแนนเต็ม ๑๐คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๙.๒๕ คะแนน

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

#### ๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๓๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๓๘
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๖๓
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๓๘
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๘๘
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๘๘
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๘๘
	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๗๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕.๗๕</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๗๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**๒.๑.๒ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๖๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<b>คะแนนเต็มรวม</b> เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๗.๓๘ ๔.๖๓

**ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ** คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๖๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๗๑ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล** เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองแค และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยทรายที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

**๒.๑.๓ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้**

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๓.๗๐

ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ

๒.๑.๔ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๕

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่อาจคาดเดาได้

๒.๑.๕ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕.๐

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี คະแนนเต็ม ๕ คະแนน คະแนนที่ได้ ๕.๐ คະแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของคະแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคະแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒.๑.๖ แนวทางเบื้องต้นของการให้คະแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คະแนนเต็ม ๖๐ คະแนน คະแนนที่ได้ ๕๗.๓๘ คະแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากคະแนนเต็ม ๕ คະแนน คະแนนที่ได้ ๔.๓๘ คະแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คະแนนเต็ม	คະแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๘๐ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔.๓๘

ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คະแนนที่ได้ ๔.๓๘ คະแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของคະแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๙ ของคະแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๑.๗ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๗.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม

๒.๑.๘ แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจากคะแนนเต็ม ๕๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕.๐

ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

๒.๑.๙แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔.๘๘

ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาคะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริมเป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้

๒.๑.๑๐แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความคุ้มค่าในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๘๘

ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๑๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม - ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

๒.๑.๑๑แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔.๘๘

ประเด็นการพิจารณาที่มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณคะแนนที่ได้ ๔.๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๒.๑.๑๒แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกรประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกรประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักดีจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคัดสรรคน คัดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณาที่มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับคะแนนที่ได้ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒.๑.๑๓แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๓๘ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๗๕ คะแนน ผลเป็นดังนี้



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๗๕

ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนที่ได้ ๔.๗๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์ และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองแคได้ ๙.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๙.๕๐

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลตำบลหนองแคได้ ๙.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙.๕๐

#### ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใต้ ๙.๓๘ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๓๘

#### ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใต้ ๑๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงาน และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดย ใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ	๑๐	๑๐

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

#### ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(questionnaire) สัมภาษณ์(interview) ซึ่ง องค์กรบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

<b>๑.จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน</b>	<b>จำนวน ๑๐๐ คน</b>
๑.๑ เพศชาย	จำนวน ๓๘ คน
๑.๒ เพศหญิง	จำนวน ๖๒ คน
<b>๒. อายุ</b>	
๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี	จำนวน ๒๔ คน
๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี	จำนวน ๔๕ คน
๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๓๐ คน
๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๑๑ คน
<b>๓. การศึกษา</b>	
๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา	จำนวน ๔๗ คน
๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	จำนวน ๓๕ คน
๓.๓ ปริญญาตรี	จำนวน ๑๘ คน
๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน ๐ คน
<b>๔. อาชีพ</b>	
๔.๑ รับราชการ	จำนวน ๑๒ คน
๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร	จำนวน ๓๘ คน
๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๔๕ คน
๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน ๓ คน
๔.๕ อื่นๆ	จำนวน ๒ คน

## ๓.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ลำดับ	ประเด็น/ด้าน	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑	ด้านความรวดเร็ว	-	-	๓๘ (๑๑๔)	๕๙ (๒๓๖)	๔๐๓ (๒,๐๑๕)
๒	ด้านขั้นตอน	-	-	๒๐ (๖๐)	๔๘ (๑๙๒)	๔๓๒ (๒,๑๖๐)
๓	ด้านบุคคลากร	-	-	๑๒ (๓๖)	๔๕ (๑๘๐)	๔๔๓ (๒,๒๑๕)
๔	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	๑๘ (๕๔)	๔๐ (๑๖๐)	๗๔๓ (๓,๗๑๕)
๕	ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม	-	-	-	๕ (๒๐)	๑๙๕ (๙๗๕)
รวม		-	-	๘๘ (๒๖๔)	๒๐๗ (๘๒๘)	๒,๒๑๖ (๑๑,๐๘๐)

## ๓.๓ จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล		
		ชาย	หญิง	รวม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต				
๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยทราย	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒	โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการและห้องน้ำผู้พิการ	๓๘	๖๒	๑๐๐
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๘	๖๒	๑๐๐
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ	๓๘	๖๒	๑๐๐
๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ฯ	๓๘	๖๒	๑๐๐
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๓๘	๖๒	๑๐๐
๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๓๘	๖๒	๑๐๐
๘	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด	๓๘	๖๒	๑๐๐
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านนายสายันต์ มาลาแพง	๓๘	๖๒	๑๐๐
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๘	๖๒	๑๐๐
๑๑	โครงการลงลูกรังถนนสายบ้านนางเสนาะถึงฝายวังกระถิน	๓๘	๖๒	๑๐๐
๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๓๘	๖๒	๑๐๐
๑๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๘	๖๒	๑๐๐
๑๔	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐	๓๘	๖๒	๑๐๐
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายไฟระบบไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟกิ่ง สายบ้านลุงสะละ รัมปะปาน หมู่ที่ ๒	๓๘	๖๒	๑๐๐

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล		
		ชาย	หญิง	รวม
๑๖	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย	๓๘	๖๒	๑๐๐
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	๓๘	๖๒	๑๐๐
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายศาลาประชาธิปไตย-วัดป่าพุทธญาณ หมู่ที่ ๕	๓๘	๖๒	๑๐๐
๑๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๐	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๑	โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำ หมู่ที่ ๗	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตเขตติดต่อเทศบาลหินกองกับ อบต.โคกแย้ หมู่ที่ ๙	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปร่างตัวยูฝั่งตลาดใต้หมู่ที่ ๑	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหน้าซอยบ้าน นายอดุลย์ นนท์โตพันธ์ หมู่ที่ ๒	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๘	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒๙	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน	๓๘	๖๒	๑๐๐
๓๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	๓๘	๖๒	๑๐๐
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>				
๑	โครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ สายแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่ถวิล-ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๘	๖๒	๑๐๐
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม</b>				
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	๓๘	๖๒	๑๐๐
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี</b>				
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	๓๘	๖๒	๑๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	๓๘	๖๒	๑๐๐
๓	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ในการต่อต้านการทุจริต	๓๘	๖๒	๑๐๐
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๘	๖๒	๑๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๓๘	๖๒	๑๐๐
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๓๘	๖๒	๑๐๐
๗	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและงานรัฐพิธี อำเภอหนองแค	๓๘	๖๒	๑๐๐
๘	อุดหนุนโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๘	๖๒	๑๐๐

### ๓.๔ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี ได้วัดความพึงพอใจของประชาชนของตำบลห้วยทราย ในการดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>						
๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยทราย	-	-	๑๐ (๓๐)	๑๒ (๔๘)	๗๘ (๓๙๐)
๒	โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการและห้องน้ำผู้พิการ	-	-	๕ (๑๕)	๑๕ (๖๐)	๘๐ (๔๐๐)
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	๑๐ (๓๐)	๒๐ (๘๐)	๗๐ (๓๕๐)
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ	-	-	๘ (๒๔)	๗ (๒๘)	๘๕ (๔๒๕)
๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ฯ	-	-	๕ (๑๕)	๕ (๒๐)	๙๐ (๔๕๐)
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	-	-	๕ (๑๕)	๑๕ (๖๐)	๘๐ (๔๐๐)
๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	-	-	๑๐ (๓๐)	๒๐ (๘๐)	๗๐ (๓๕๐)
๘	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด	-	-	๘ (๒๔)	๗ (๒๘)	๘๕ (๔๒๕)
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านนายสายันต์ มาลาแพง	-	-	๕ (๑๕)	๕ (๒๐)	๙๐ (๔๕๐)
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	๕ (๑๕)	๕ (๒๐)	๙๐ (๔๕๐)
๑๑	โครงการลงอุ้งถนนสายบ้านนางเสนาะถึงฝายวังกระถิน	-	-	-	๕ (๒๐)	๙๕ (๔๗๕)
๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	-	-	๑๐ (๓๐)	๑๐ (๓๐)	๘๐ (๔๐๐)
๑๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	๑๐ (๓๐)	๕ (๒๐)	๘๕ (๔๒๕)
๑๔	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐	-	-	-	๑๘ (๗๒)	๘๒ (๔๑๐)
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายไฟระบบไฟฟ้า สาธารณะและโคมไฟกิ่ง สายบ้านลุงสละ ฐานะปาน หมู่ที่ ๒	-	-	-	๑๐ (๔๐)	๙๐ (๔๕๐)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑๖	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย	-	-	-	๑๐ (๔๐)	๙๐ (๔๕๐)
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	-	-	-	๕ (๒๐)	๙๕ (๔๗๕)
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายศาลาประชาธิปไตย-วัดป่าพุทธญาณ หมู่ที่ ๕	-	-	๑๐ (๓๐)	๑๒ (๔๘)	๗๘ (๓๙๐)
๑๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	๕ (๑๕)	๑๕ (๖๐)	๘๐ (๔๐๐)
๒๐	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	๑๐ (๓๐)	๒๐ (๘๐)	๗๐ (๓๕๐)
๒๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗	-	-	๘ (๒๔)	๗ (๒๘)	๘๕ (๔๒๕)
๒๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	๕ (๑๕)	๕ (๒๐)	๙๐ (๔๕๐)
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเขตติดต่อเทศบาลหินกองกับ อบต.โคกแย้ หมู่ที่ ๙	-	-	๕ (๑๕)	๑๕ (๖๐)	๘๐ (๔๐๐)
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปร่างตัวยูฝั่งตลาดใต้หมู่ที่ ๑	-	-	๑๐ (๓๐)	๒๐ (๘๐)	๗๐ (๓๕๐)
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหน้าซอยบ้าน นายอดุลย์ นนทโฑพันธ์ หมู่ที่ ๒	-	-	๘ (๒๔)	๗ (๒๘)	๘๕ (๔๒๕)
๒๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	๕ (๑๕)	๕ (๒๐)	๙๐ (๔๕๐)
๒๗	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	-	-	๕ (๑๕)	๕ (๒๐)	๙๐ (๔๕๐)
๒๘	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน	-	-	๑๐ (๓๐)	๕ (๒๐)	๘๕ (๔๒๕)
๒๙	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน	-	-	-	๑๘ (๗๒)	๘๒ (๔๑๐)
๓๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	๑๐ (๔๐)	๙๐ (๔๕๐)
<b>ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
๑	โครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ	-	-	๑๐ (๓๐)	๑๐ (๓๐)	๘๐ (๔๐๐)
๒	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ สายแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่ถวิล-ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	๑๐ (๓๐)	๕ (๒๐)	๘๕ (๔๒๕)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม						
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	-	-	-	๑๘ (๗๒)	๘๒ (๔๑๐)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี						
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	-	-	-	๑๐ (๔๐)	๙๐ (๔๕๐)
๒	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	-	-	-	๕ (๒๐)	๙๕ (๔๗๕)
๓	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ในการ ต่อต้านการทุจริต	-	-	๑๐ (๓๐)	๑๐ (๓๐)	๘๐ (๔๐๐)
๔	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	๑๐ (๓๐)	๕ (๒๐)	๘๕ (๔๒๕)
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	-	-	-	๑๐ (๔๐)	๙๐ (๔๕๐)
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	-	-	-	๕ (๒๐)	๙๕ (๔๗๕)
๗	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและงานรัฐ พิธี อำเภอหนองแค	-	-	๑๐ (๓๐)	๑๐ (๓๐)	๘๐ (๔๐๐)
๘	อุดหนุนโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	๑๐ (๓๐)	๕ (๒๐)	๘๕ (๔๒๕)

### ๓.๕ สรุปตามประเด็นการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อย ที่สุด	น้อย	ปาน กลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	-	-	๑๑	๙	๘๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	-	-	๑๐	๓๐	๖๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	-	-	๕	๑๕	๘๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ	-	-	๑๐	๒๐	๗๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	๒	๑๘	๘๐
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	-	-	๓	๗	๙๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	-	-	๕	๑๕	๘๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	-	-	๒	๘	๙๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	-	-	-	๑๐	๙๐
<b>รวม</b>	-	-	<b>๔๘</b>	<b>๑๓๒</b>	<b>๗๒๐</b>



#### ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

##### ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนที่ทำแบบประเมินจำนวน ๑๐๐ คน เป็นเพศชาย จำนวน ๓๘ คน เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๒ คน ส่วนใหญ่อายุ ๔๐ - ๕๙ ปี จำนวน ๔๕ คน รองลงมาอายุ ๖๐ - ๖๙ ปี จำนวน ๒๙ คน อายุ ๒๐ - ๓๙ ปี จำนวน ๒๔ คน และ อายุ ๗๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๒ คน การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓๕ คน ประถมศึกษา จำนวน ๒๗ คน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน ๒๐ คน ปริญญาตรี จำนวน ๑๘ คน ตามลำดับ การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน ๓๓ คน อาชีพทำสวน จำนวน ๒๐ คน อาชีพรับราชการ จำนวน ๑๕ คน อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐและทำไร่ จำนวน ๑๐ คน อาชีพผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ จำนวน ๗ คน และอาชีพทำนา จำนวน ๕ คน ตามลำดับ

##### ๔.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

๑) ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านความรวดเร็ว ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การมีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

๒) สรุปความพึงพอใจในด้านขั้นตอน ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๗๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

๓) สรุปความพึงพอใจในด้านบุคลากร ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๗๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

๔) สรุปความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๔๙๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

๕) สรุปความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องความพึงพอใจในด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับคะแนนการประเมิน จำนวน ๕๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน

##### ๔.๓ จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูล จำนวน ๑๐๐ คน เป็นเพศชาย จำนวน ๓๘ คน เพศหญิง จำนวน ๖๒ คน

## ๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี แล้วจึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวมประกอบด้วย

- ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)
- ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)
- ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)
- ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)
- ๕) Staff (บุคคล)
- ๖) Skill (ทักษะ) และ
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

### ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้
- ๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของเทศบาลตำบลหนองแค
- ๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหารหมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว
- ๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้นหมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
- ๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย
- ๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม)หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส


แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป
๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน การศึกษา	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัดห้วยทราย	๑,๕๘๖,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๔๕,๔๐๐	ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันโรงเรียน วัดห้วยทราย	เพื่อให้ การพัฒนาของเด็กเหมาะสมกับวัยตามหลัก โภชนาการ	เพื่อให้การ พัฒนาของเด็ก เหมาะสมกับวัยตามหลัก โภชนาการ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖				-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการและห้องน้ำผู้พิการ	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐ กักเงิน	พื้นที่ในอบต. ห้วยทราย จำนวน ๑ ที่	เพื่อเป็นการให้บริการผู้พิการที่มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	จำนวน ๑ แห่ง	เพิ่มศักยภาพศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับอำเภอ	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	อุดหนุนอำเภอหนองแค	อุดหนุนอำเภอหนองแค	อุดหนุนอำเภอหนองแค	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
-----	------------	--------	---------	-------------------------	---	-----------------	--------------	--------------	---------	------------------------	---------------	------------------	---------------------------	---	-------------------------------------




๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคม สงเคราะห์	โครงการพัฒนา ศักยภาพ โรงเรียน ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๖,๐๖๖.๖๕	เพื่อ ส่งเสริม การพัฒนา คุณภาพชีวิตและ การจัดการ เรียนรู้ ตลอด ชีวิตของ ผู้สูงอายุ	โรงเรียน ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ แห่ง	-	มี.ค.๖๖ ก.ย.๖๖		-	การ พัฒนา ศักยภาพ ผู้สูงอายุ ให้มี ความรู้ ทักษะทั้ง ด้าน วิชาการ และการ ใช้สื่อการ เรียนรู้ สมัยใหม่มี ทักษะใน การดูแล ตนเองได้ ตามภาวะ
---	--------------------------------------	--------------------	--	---------	--------	-----------	--	----------------------------------	---	-------------------	---	---	--




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป	
๕	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน สาธารณสุข	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔,๓๔๒	สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวหมู่ที่ ๑-๑๐	มีฐานข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ให้ได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนด	-	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	จัดทำแบบสำรวจข้อมูลสัตว์	 	บันทึกข้อมูลในระบบ rabies one data	เบิกจ่ายค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ ๑,๘๘๖ ตัว ตัวละ ๓บาท	-	-









ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคมสงเคราะห์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙๐๐	กลุ่มอาชีพทั้ง ๑๐ หมู่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย	เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลห้วยทราย	-	ส.ค.๖๖				-	ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้ในการประกอบอาชีพได้




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๖๕	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลห้วยทรายปีละ ๑ ครั้ง	ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในท้องถิ่น	-	เม.ย.-๐๙				-	ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยและการมีส่วนร่วม




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๘	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โครงการแข่งขัน กีฬา ตำบลต่อต้าน ยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑๐,๗๕๐	สนาม ข้าง โรงเรียน หินกอง	เพื่อให้เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปที่มีความ สนใจ กีฬาและ การใช้ เวลาว่าง ให้เป็น ประโยชน์ ห่างไกล ยาเสพติด	-	ก.ค.๖๖				-	เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๘	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านนายสา ยันต์ มาลาแพ่ง	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐.๓๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ขนาดความลึก ๐.๔๐ เมตร รายละเอียด	เพื่อการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	-	-				-	-
										สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะที่กำหนด			

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๑๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑๑,๒๙๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนพัฒนาเด็กเล็ก	-	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖				-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการลงลูกรังถนนสายบ้านนางเสนาะถึงฝายวังกระถิน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	มีความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเกษตรกร ได้มีถนนไว้ใช้สำหรับขนพืชผลทางเกษตร	-	เม.ย.๖๖ ส.ค.๖๖				-	-
											สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะที่กำหนด		

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๑๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	จัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนจำนวน ๑ จุด	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	ม.ค.๖๖ เม.ย.๖๖				-	-



ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไป
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๙๕๐	สนามข้างโรงเรียน หินกอง วิทยาคม	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	-	ก.ค.-๖๖				-	เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด









ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๑๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ แห่ง	ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์	-	เม.ย.๖๖ ก.ค.๖๖	 สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ	 ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กำหนด	 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะที่กำหนด	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๑๕	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน เคหะ และ ชุมชน	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำพร้อม สายไฟ ระบบ ไฟฟ้า สาธารณะ และโคม ไฟกิ่ง สาย บ้านลุง สละ รุมะ ปาน หมู่ที่ ๒	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	ขยายเขต ไฟฟ้าแรง ต่ำพร้อม สายไฟ ระบบ ไฟฟ้า สาธารณะ และโคม ไฟกิ่ง สาย บ้านลุงสละ รุมะปาน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ ต้น ยาว ๓๐ เมตร	เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนที่ สัญจรไปมา บน ท้องถนน และลดความ เสี่ยงภัย อันตรายใน พื้นที่ในเวลากลางคืน	-	ม.ค.๖๖ มิ.ย.๖๖	หน่วยงาน ไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาค ดำเนินการ	หน่วยงาน ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ดำเนินการ	หน่วยงาน ไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาค ดำเนินการ	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อไป
๑๖	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคมสงเคราะห์	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๓๔๖,๔๐๐	เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลห้วยทราย	เพื่อให้ผู้พิการในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	-	-	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแลเป็นอย่างดี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๑๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	๕๐๐,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ห้วยทราย กำหนด	มีสำนักงานเพื่อรองรับการติดต่อราชการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖			-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๑๘	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน เคหะ และ ชุมชน	โครงการ ขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ สาย ศาลา ประชาธิป ไถย-วัด ป่าพุทธ ญาณ หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๙๙.๔๔	ขยายเขต ไฟฟ้า สาธารณะ สาย ศาลา ประชาธิป ไถย-วัด ป่าพุทธ ญาณ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๒ ต้น ยาว ๑๖๐ เมตร	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับ ประชาชน ที่สัญจรไป มา บนท้อง ถนน และ ลดความ เสี่ยงภัย อันตรายใน พื้นที่ใน เวลา กลางคืน	-	ม.ค.๖๖ ก.ค.๖๖	หน่วยงาน ไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาค ดำเนินการ	หน่วยงาน ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ดำเนินการ	หน่วยงาน ไฟฟ้า ส่วน ภูมิภาค ดำเนินการ	-	-




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป			
๑๙	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๙๓๔	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๐	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนรวมทั้งสิ้น ๑,๘๘๖ ตัว	-	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	 	 	 	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๐	จัดซื้อวัคซีนฯ และวัสดุอุปกรณ์	ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑-๑๐	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๐	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๓๖๗,๙๐๐	เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลห้วยทราย	เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	-	-	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐.๑๖	ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ในตำบลห้วยทรายใต้ รัับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว อีกทั้งยังประหยัดเวลาบุคลากรในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร	-	มิ.ย.๖๖ ส.ค.๖๖				-	-
											สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการ	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะที่กำหนด		







ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน การเกษตร	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	พื้นที่ตำบล ห้วยทราย	เป็นสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ และพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตเขตติดต่อเทศบาล หินกองกับอบต.โคกแย้ หมู่ที่ ๙	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ขนาดความยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร ขนาดความหนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๙.๕๐ ตารางเมตร	อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	-	ม.ค.๖๖ มิ.ย.๖๖				-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปรางตัวยูฝั่งตลาดใต้หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๕๐๐	๕๐๐,๕๐๐	๕๐๐,๕๐๐	มีขนาดความยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร	เพื่อการระบายน้ำและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	-	ม.ค.๖๖-ก.ค.๖๖	-	-	-	กันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) กรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าและรายจ่ายมากกว่ารายรับ	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๕	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงาน เคหะชุมชน	โครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหน้าซอยบ้านนายอดุลย์ นนท์โต พันธุ์ หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔,๘๕๑.๓๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหน้าซอยบ้านนายอดุลย์ นนท์โต พันธุ์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ ตัน	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนน และลดความเสี่ยงภัยอันตรายในพื้นที่ในเวลากลางคืน	-	ม.ค.๖๖ ก.ค.๖๖	หน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ	หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ	หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ	-	-




ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๓,๔๕๐	กองทุนสวัสดิการชุมชน ๑ แห่ง	เป็นหลักความมั่นคงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	ก.ย.-๖๖				-	ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดปัญหาด้านสังคม

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสาธารณสุข	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	สนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานด้านสาธารณสุข หมู่ ๑-๑๐ หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐	ประชาชนได้ยึดแนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	ต.ค.๖๕ -ก.ย.๖๖		-	  	-	-
											ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและคัดเลือกโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๓ โครงการ		อบรมให้ความรู้ประชาชน		

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลา	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๘	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	โครงการ จัดประชุม ประชาคมระดับ ตำบล และ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มีการ ประชาคม ตำบล ๑๐ หมู่บ้าน	ประชาชน มีส่วนร่วม ในการ แสดงความ คิดเห็น ประเด็น ปัญหา ความ ต้องการ	-	-	-	-	-	-	-

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๒๙	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการจัดประชุม ประชาคมระดับ ตำบล และ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	มีการประชาคม ตำบล ๑๐ หมู่บ้าน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็น ประเด็นปัญหา ความต้องการ	-	-	-	-	-	-	-



ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผน	งบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ/เทศบาลบัญญัติ	งบประมาณคงเหลือ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	ผลกระทบ	กรอบของแผนการดำเนินงาน	ก่อนดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ภายหลังดำเนินงานแล้วเสร็จ	ปัญหาหรืออุปสรรคแต่ละช่วง/ระยะเวลาที่เกิดขึ้น	ข้อสังเกตข้อเสนอแนะทางการแก้ไขต่อไป
๓๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	นักเรียนเยาวชนกลุ่มเสี่ยง	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวัง	-	ก.ย.-๖๖				-	-

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕การส่งเสริมและการพัฒนาท่องเที่ยว

##### ๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๕) กลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๘.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖

##### ๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๓,๖๒๑,๗๑๒.๔๘บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓๗โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๕๑,๕๐๐บาท การดำเนินการจริง จำนวน๓๗โครงการ เป็นจำนวนเงิน๑๓,๖๕๑,๕๐๐บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๖	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๔,๒๑๘,๐๐๐
๒.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๕๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรม	๑	๓๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	๘	๓๖๐,๐๐๐
๕.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-
<b>รวม</b>	<b>๓๗</b>	<b>๔,๗๕๘,๖๑๐</b>

### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการ ๑๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๓,๖๒๑,๗๑๒.๔๘บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๔,๒๑๘,๐๐๐
๒.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๕๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรม	๑	๓๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	๘	๓๖๐,๐๐๐
๕.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-
<b>รวม</b>	<b>๓๗</b>	<b>๔,๗๕๘,๖๑๐</b>

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณจำนวน ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๔,๗๕๘,๖๑๐ บาท

### ๑.๓ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม๓๗โครงการ จำนวนเงิน ๔,๗๕๘,๖๑๐บาทที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๔,๗๕๘,๖๑๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐	๘๓,๖๒๑,๗๑๒.๔๘	๒๖	๔,๒๑๘,๐๐๐
๒.การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๕๒๐,๐๐๐	๒	๑๕๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรม	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	๑๒	๑,๕๘๐,๐๐๐	๘	๓๖๐,๖๑๐
๕.การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๒๑</b>	<b>๘๓,๖๒๑,๗๑๒.๔๘</b>	<b>๓๗</b>	<b>๔,๗๕๘,๖๑๐</b>

### ๑.๔ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๗๕๘,๖๑๐บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๗โครงการ จำนวนเงิน ๔,๗๕๘,๖๑๐ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดห้วยทราย	๗๕๔,๖๐๐
๒.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการและห้องน้ำผู้พิการ	๑๖๗,๐๐๐
๓.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๕,๐๐๐
๔.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ	๓๓,๙๓๓.๓๕
๕.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ฯ	๕,๖๕๘
๖.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๒๙,๑๐๐
๗.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๓๙,๖๓๕
๘.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด	๔๔,๒๕๐
๙.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านนายสายนต์ มาลาแพง	๓๔๘,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑๐.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๐๗,๗๐๒
๑๑.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการลงทุนจัดถนนสายบ้านนางเสนาะถึงฝายวังกระถิน	๓๗,๕๐๐
๑๒.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐
๑๓.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๔,๐๕๐
๑๔.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐	๑๙๗,๐๐๐
๑๕.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายไฟระบบไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟกิ่ง สายบ้านลุงสละ ฐานะปาน หมู่ที่ ๒	๖๐,๐๐๐
๑๖.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย	๑,๔๕๓,๖๐๐
๑๗.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	๗๘๒,๕๐๐
๑๘.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายศาลาประชาธิปไตย-วัดป่าพุทธญาณ หมู่ที่ ๕	๑๙๙,๙๐๐.๕๖
๑๙.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๙,๐๖๖
๒๐.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๓๒,๑๐๐
๒๑.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗	๘๙,๙๙๙.๘๔
๒๒.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๐
๒๓.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตเขตติดต่อเทศบาลหินกองกับ อบต.โคกแย้ หมู่ที่ ๙	๓๒๕,๐๐๐
๒๔.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูประางตัวผู้ฝั่งตลาดใต้หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๕๐๐
๒๕.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหน้าซอยบ้าน นายอดุลย์ นนท์โตพันธ์ หมู่ที่ ๒	๔๕,๑๔๘.๖๙
๒๖.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๕๖,๕๕๐
๒๗.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน	๐
๒๘.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐
๒๙.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐
๓๐.	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๐

## ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ	๓๙,๑๒๐
๒	การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ สายแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่ถวิล-ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๒,๓๐๐

## ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	๐

## ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	๑๕,๐๐๐
๒	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย	๒๐,๐๐๐
๓	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ในการต่อต้านการทุจริต	๑๐,๐๐๐
๔	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๓,๖๐๐
๕	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๐
๖	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๔๙,๕๗๕
๗	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและงานรัฐพิธีอำเภอหนองแค	๑๕,๐๐๐
๘	การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี	อุดหนุนโครงการบูรณาการในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐

**กล่าวโดยสรุป**

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๓.๑๐ คะแนน หรือ

คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใต้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๕.๗๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใต้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใต้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูชนบทธรรมนิยม

ประเพณีและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕การส่งเสริมและการพัฒนาท่องเที่ยว

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบป้อนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การ

บริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ครบถ้วนมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ครบถ้วนด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ครบถ้วนทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย